



ประกาศโรงพยาบาลตากลี

เรื่อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

.....
โดยหนังสือที่สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒๘๖๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลตากลี จึงประกาศรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดี ในรอบการประเมินที่ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(นางสาวศรุตตา ช่อใสว)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากลี

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
การประเมินที่ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 1

1 นางสาวานัตยา อรุโณทอง นายแพทย์ ชำนาญการ

ดีเด่น 2

1 นางสาวสิริพร วงษ์ศรีทอง เกสัชกร ชำนาญการพิเศษ

2 นางสาวอุพาพรรณ จามรเนียม ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

3 นางวันเพ็ญ พงษ์สถิตย์พร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

4 นางณัฐธิดา พันธุ์เพ็ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

5 นายพีรบูรณ์ พิมพวงศ์ทอง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ดีเด่น 3

1 นางวัลลขรีย์ ชัยเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

2 นางสาวพิกุล สุขประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

3 นางสาวรุ่งรัตน์ งามจิรัฐติกาล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

4 นางสาวสำเร็จ เทียงตรง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน

5 นางยุพิน วงศ์เทพนิวัตติ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

6 นางศิรินทร ไชยนันท์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

7 นางพรเพ็ญ ยามประโคน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

8 นางสาวดวงใจ สุริยะ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

9 นางณัฐนันท์ ยิ้มประเสริฐ นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ

10 นางอัญธิกา แสงศิริ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

11 นางสาวศิวภรณ์ รอดพูล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

12 นางสาวสิริรัตน์ เอี่ยมคง เกสัชกร ชำนาญการ

13 นางลฎาภา ป้อมเปี่ยม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

14 นางสาววิตรี โชติวิชาศิริกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

15 นางสาววาสนา สุวรรณฤทธิ์ ทันตแพทย์ ชำนาญการ

16 นายขจร รังผึ้ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

17 นางคณิตา สุทธิทิปธรรมรงค์ เกสัชกร ชำนาญการ

18 นายสรารุช ผุดผ่อง นายแพทย์ ชำนาญการ

19 นางศศิธร พงษา นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ

20 นางสาวสุภาภรณ์ เสมศรี นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ

21 นางสาวนิตยา ประสานศิลป์ชัย นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ

22 นางสาววิสาณาง สระแก้ว แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ

23 นายกันต์ภูญะ หงษ์ษา ทันตแพทย์ ชำนาญการ

24 นางสาวจรรยา สิงห์โตทอง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

25 นายกิตติศัพท์ ลินน้อย นายแพทย์ ชำนาญการ

26 นางธันยาภรณ์ นิมนวล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

27	นายคณิต ทองประเสริฐ	นายแพทย์	ชำนาญการ
28	นางสาวสุภาพร ตั้งคติธรรม	นายแพทย์	ชำนาญการ
29	นายชัยพัฒน์ เสนวิรัช	นายแพทย์	ชำนาญการ
30	นางสุชาดา สวัสดิสุข	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
31	นางสาวสิรินภา ถนอมสุข	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปฏิบัติงาน
32	นางสาววนาลี เมืองวัน	นักโภชนาการ	ปฏิบัติการ
33	นางสาวสุรพร พูลฉนวน	นักวิชาการพัสดุ	ปฏิบัติการ
34	นายชยพล มั่งกึ่ง	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
35	นายกษิติ สุวรรณพรินทร์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
36	นางสาวสุวิมล สนธิโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
37	นางสาวพัชชา เทียงท่า	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
38	นางขจีรัตน์ เฟ็งมีศรี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
39	นางสาววรรดา วงศ์รจิต	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ

ดีเด่น 4

1	นางสาวนภาพร สมัครธัญญกรณ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
2	นางมยุรี ศรีวุฒิวังค์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
3	นางสาวประจัน ทับมาก	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
4	นางพัชรี สุดโต	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
5	นางมยุรา อินทร์ผึ้ง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
6	นางเดือนตา แสงเรือง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
7	นางอำภา ไพบูลย์สมบัติ	โภชนาการ	ชำนาญงาน
8	นางณัชชา มั่นคง	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน
9	นายเกียรติศักดิ์ พงษ์ศรี	เภสัชกร	ชำนาญการ
10	นางเขมิกา พงษ์ศรี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
11	นางณฐมน ครุฑกะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
12	นางนริศรา มั่นจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
13	นางทรงศรี พหลยุทธ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
14	นางขวัญใจ ขวัญงาม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
15	นางสาวบุศยามาศ แก้วเกตุรัตน์กุล	เภสัชกร	ชำนาญการ
16	นายณัฐพงษ์ ข้าฉา	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
17	นางสุมาลี ชัยกิจ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
18	นายสรายุฒิ วรรณิษนันท์	นายแพทย์	ชำนาญการ
19	นางสาวจิราวรรณ ต้นธีระพงศ์	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ
20	นางสาวนาฏยา บุญส่ง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
21	นางสาวณัฐพร แป้นโต	นายแพทย์	ชำนาญการ
22	นางจรีนันท์ จันทร์ลอย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
23	นางสาวน้ำฝน นิลสนธิ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

24	นางปรีชาติ เกตุคง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
25	นางศิริพร ไทยทวีพจน์	นักกิจกรรมบำบัด	ชำนาญการ
26	นางสาวรุ่งอรุณ ภัคดี	นายแพทย์	ชำนาญการ
27	นางสาวณิชารีย์ นกครุฑ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
28	นางสาวพิชชาภรณ์ สมบูรณ์จันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
29	นางสาวจริยา ปั้นพระ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
30	นายธีรต์มภ์ แก้วนุช	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
31	นายโกคิน โภคาทรัพย์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
32	นางสาวศิริลักษณ์ อ่องแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
33	นางสาวสุภาพร แสนศรีจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
34	นางสาวฐิตาพร สิงห์สุข	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
35	นางพันธิตรา ใจทาน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
36	นางสาวชญาณี แสงดิษฐ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
37	นายศุภกิตต์ พงศ์พัฒนศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน
38	นางสาวสุวิวรรณ ศรีรัตน์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน

ติமாக 1

1	นางกรรณิการ์ แสงดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
2	นางสุจิตรา แยมกลิ่น	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
3	นางสาวตติกร พรหมประสิทธิ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
4	นางน้ำทิพย์ นพรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
5	นางสาวสุพรรณิการ์ ปานกรด	เภสัชกร	ชำนาญการ
6	นางสาววฤณดา ศรีชมภู	เภสัชกร	ชำนาญการ
7	นางพัชรินทร์ ดิษฐประยูร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
8	นางสาวจารุวรรณ คงคารักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
9	นายไชยา โชติวิชาศิริกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
10	นางสาวเกสรินทร์ โตสินธุ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
11	นางสาวพัชรี พิสิก	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
12	นางสาวรติภา นิธิชัยเดช	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
13	นางสาวเนตรณพิชญ์ ภู่อชัย	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
14	นางสาวสกวรัตน์ คนเสงี่ยม	เภสัชกร	ชำนาญการ
15	นางนิตยา เจียรวาปี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
16	นางประภัสสร วงษ์โก	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
17	นางสาวนิตยา กุลนาพันธ์	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ
18	นางอภิญา พิทักษ์กรกิจ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
19	นางสาวนิภาพร หมั่นการนา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ
20	นางสาวศรดา เนียมมะโน	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ
21	นางสาวทรายแก้ว ศรีสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

22	นางสาวกชพรรณ ปัญญา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
23	นางสาวจิราภรณ์ ชาญเขตการณ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
24	นายอรรถสิทธิ์ สุขสุวรรณนท์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
25	นางสาวธันย์ชนก สุพัตพงษ์	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
26	นางสาวนิภาพร ณะเสวี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
27	นายสิริเดช แดงสุริศรี	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
28	นางสาวกมลชนก วัชรจารุณันท์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
29	นางสาวฉัตรระพี ชิมทิม	นักจิตวิทยา	ชำนาญการ
30	นางสาวลภัสสรดา มั่นพรม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
31	นางสาววรัญญา ไยเทศ	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ปฏิบัติงาน
32	นางสาวชนิตฐา สิมะจารีก	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
33	นางสาวแพรพรรณ บัวเทศ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
34	นางสาวณัฐกฤตา จันทาทอง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
35	นางสาวชฎาพรรณ เอี่ยมข้าว	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน

ติமாக 2

1	นายตรีเทพ มนธิอินทศักดิ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
2	นางวนิดา ต้อยแมน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
3	นางสาวณัฐิญา ประสพทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
4	นางสาวสวรรยา คงแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
5	นายเจตนิพัทธ์ มิดขุนทด	เภสัชกร	ชำนาญการ
6	นายพีรพงศ์ บุญทอง	เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู	ชำนาญงาน
7	นางประกายมาศ ปินตา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
8	นางกฤษติญา ยิ้มสร้อย	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ
9	นางสาวสุพรรณิภา ไวยกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
10	นางชุตติมา ละอองแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
11	นางสาวพัชรินทร์ ทองมาเอง	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
12	นางจุฑารัตน์ เขียวเจริญ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
13	นางสาวพัชรี พรพุท	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ชำนาญงาน
14	นางสาวณัฐฐ์ สีวรรณค์เดชากุล	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
15	นางสาวจรีพร พิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
16	นางสาวธัญนิจ จุชวน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
17	นางณัฐธญา วรรณขำ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
18	นางสาวธนาภร เดชนิม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
19	นางสาวกนกวรรณ เอมน้อย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
20	นางสาวณิษกานต์ สังข์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
21	นายภาวัต ทัฬหฤทธิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ

บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
การประเมินที่ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ระดับดีเด่น

๑.นางสาวลานทม

แป้นโต

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ส2